



Mã SP: JFCF-AR  
Đã sửa đổi/Đã xem xét: 19/8/10; 21/2/13; 3/7/13;  
8/12/22

## **Hazing, quấy rối, đe dọa, bắt nạt, đe dọa, bắt nạt trên mạng, bạo lực hện hò với thanh thiếu niên hoặc bạo lực gia đình - Quy trình ứng phó với các sự cố liên quan đến học sinh**

Như được quy định trong JFCF, việc đánh cắp, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa và hành vi bắt nạt trên mạng của học sinh, nhân viên hoặc bên thứ ba đối với học sinh đều bị nghiêm cấm trong học khu. Bạo lực hện hò với thanh thiếu niên là hành vi không thể chấp nhận được và bị cấm. Mỗi học sinh có quyền có một môi trường học tập an toàn. Tất cả học sinh phải hành động phù hợp với kỳ vọng hạnh kiểm của học sinh.

Khi một sự cố gây rối, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa hoặc hành vi bắt nạt trên mạng liên quan đến cả học sinh và nhân viên hoặc bên thứ ba, báo cáo sẽ được xử lý phù hợp với JFCF / JFCF-AR và GBNA / GBNA-AR.

### **Định nghĩa**

"Học khu" bao gồm các cơ sở của học khu, cơ sở của học khu, phương tiện giao thông do học khu cung cấp, trạm xe buýt của học khu và tài sản ngoài học khu nếu học sinh tham gia bất kỳ hoạt động hoặc chức năng nào do học khu tài trợ, chẳng hạn như các chuyến đi thực tế hoặc các sự kiện thể thao nơi học sinh thuộc thẩm quyền của học khu.

"Các bên thứ ba" bao gồm, nhưng không giới hạn, huấn luyện viên, tình nguyện viên của trường, phụ huynh, khách đến trường, nhà thầu dịch vụ hoặc những người khác tham gia vào hoạt động kinh doanh của học khu, chẳng hạn như nhân viên của các doanh nghiệp hoặc tổ chức tham gia vào các chương trình làm việc hợp tác với học khu và những người khác không trực tiếp chịu sự kiểm soát của học khu tại các cuộc thi thể thao giữa học khu và nội khu hoặc các sự kiện khác của trường.

"Hazing" bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm một cách liều lĩnh hoặc có ý gây nguy hiểm cho sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất hoặc sự an toàn của học sinh vì mục đích bắt đầu hoặc như một điều kiện hoặc điều kiện tiên quyết để đạt được tư cách thành viên hoặc liên kết với bất kỳ hoạt động hoặc thành tích cấp lớp nào do học khu tài trợ. Nó không phải là một biện pháp bảo vệ chống lại hazing mà sinh viên bị hazing đồng ý hoặc dường như đồng ý với hazing.

"Quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt" có nghĩa là bất kỳ hành động nào can thiệp đáng kể vào lợi ích, cơ hội hoặc thành tích giáo dục của học sinh, diễn ra trên hoặc liên hệ với học khu như được định nghĩa ở trên, có thể dựa trên, nhưng không giới hạn, tình trạng lớp học được bảo vệ của một người và có ảnh hưởng đến:

1. Gây tổn hại về thể chất cho học sinh hoặc làm hư hỏng tài sản của học sinh;

Hazing, Quấy rối, Đe dọa, Bắt nạt, Đe dọa, Bắt nạt trên mạng, Bạo lực hện hò với thanh thiếu niên hoặc Bạo lực Gia đình - Quy trình Ứng phó với các Sự cố Liên quan đến Học sinh - JFCF-AR

2. Cố ý đặt một học sinh vào nỗi sợ hãi hợp lý về tổn hại thể chất đối với học sinh hoặc làm hỏng tài sản của học sinh; hoặc
3. Tạo ra một môi trường giáo dục thù địch bao gồm can thiệp vào sức khỏe tâm lý của học sinh.

"Giai cấp được bảo vệ" có nghĩa là một nhóm người được phân biệt hoặc được phân biệt theo chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, nguồn thu nhập hoặc khuyết tật.

"Bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên" có nghĩa là:

1. Một mô hình hành vi trong đó một người sử dụng hoặc đe dọa sử dụng lạm dụng thể chất, tinh thần hoặc tình cảm để kiểm soát một người khác đang có mối quan hệ hèn hờ với người đó, trong đó một hoặc cả hai người từ 13 đến 19 tuổi; hoặc
2. Hành vi mà một người sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bạo lực tình dục đối với một người khác đang có mối quan hệ hèn hờ với người đó, trong đó một hoặc cả hai người từ 13 đến 19 tuổi.

"Bạo lực gia đình" có nghĩa là lạm dụng giữa gia đình và / hoặc các thành viên trong gia đình, như những thuật ngữ đó được mô tả trong ORS 107.705.

"Bắt nạt trên mạng" là việc sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc điện tử nào để quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt.

"Trả đũa" có nghĩa là bất kỳ hành vi nào, bao gồm nhưng không giới hạn, gây hấn, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa hoặc đe dọa trực tuyến đối với nạn nhân, một người để phản ứng với một báo cáo thực tế hoặc rõ ràng về hoặc tham gia vào cuộc điều tra, hành vi lăng mạ, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa, bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên, hành vi bắt nạt trên mạng hoặc trả thù.

"Đe dọa" bao gồm, bất kỳ hành động nào nhằm đặt nhân viên học khu, học sinh hoặc bên thứ ba vào nỗi sợ hãi về thương tích thể chất nghiêm trọng sắp xảy ra.

Học khu cũng nghiêm cấm quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục được định nghĩa theo cả Oregon và luật liên bang. Khi một vụ việc liên quan đến quấy rối tình dục, Học khu sẽ điều tra và phản hồi theo các chính sách quấy rối tình dục thích hợp của quận, các quy định hành chính và thủ tục khiếu nại về quấy rối tình dục. Các cáo buộc về quấy rối tình dục không nên được giải quyết chủ yếu theo chính sách và quy định quản lý này.

### **Quy trình báo cáo và phản hồi**

Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ nhận báo cáo và tiến hành điều tra nhanh chóng về bất kỳ hành vi nào được báo cáo là gây hấn, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa, bắt nạt trên mạng hoặc bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên đối với học sinh theo JFCF.

Bất kỳ nhân viên nào có kiến thức về hành vi vi phạm chính sách này phải ngay lập tức báo cáo mối quan tâm cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định, người chịu trách nhiệm chung cho tất cả các cuộc điều tra. Việc nhân viên không báo cáo bất kỳ hành động nào gây hấn, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa, đe dọa hoặc bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên đối với học sinh cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể phải chịu hành động khắc phục, lên đến và bao gồm cả việc sa thải.

Hazing, Quấy rối, Đe dọa, Bắt nạt, Đe dọa, Bắt nạt trên mạng, Bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên hoặc Bạo lực Gia đình - Quy trình Ứng phó với các Sự cố Liên quan đến Học sinh - JFCF-AR

Bất kỳ học sinh nào có kiến thức về hành vi vi phạm chính sách này hoặc cảm thấy mình đã phải chịu một hành động gây hấn, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa hoặc đe dọa trực tuyến hoặc cảm thấy họ là nạn nhân của bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên vi phạm chính sách này, được khuyến khích báo cáo ngay lập tức mỗi quan tâm cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định, người chịu trách nhiệm chung về tất cả các cuộc điều tra. Bất kỳ tình nguyện viên nào có kiến thức về hành vi vi phạm chính sách này đều được khuyến khích báo cáo ngay lập tức các mối quan tâm cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định. Một báo cáo được thực hiện bởi một sinh viên hoặc tình nguyện viên có thể được thực hiện ẩn danh. Một học sinh hoặc tình nguyện viên cũng có thể báo cáo mối quan tâm cho một giáo viên hoặc cố vấn, người sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho viên chức học khu thích hợp.

Báo cáo về hiệu trưởng sẽ được nộp cho tổng giám đốc. Các báo cáo về tổng giám đốc sẽ được nộp cho chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ**

Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ của một học sinh có hành vi quấy rối, đe dọa, bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng, và cha mẹ hoặc người giám hộ của một học sinh có thể đã thực hiện hành vi quấy rối, đe dọa, bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng.

Thông báo phải xảy ra với sự tham gia và xem xét các nhu cầu và mối quan tâm của học sinh là đối tượng của một hành động quấy rối, đe dọa, bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng. Thông báo là không bắt buộc nếu hiệu trưởng hoặc người được chỉ định tin tưởng một cách hợp lý rằng thông báo có thể gây nguy hiểm cho học sinh đã bị hành động quấy rối, đe dọa, bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng hoặc nếu tất cả những điều sau đây xảy ra:

1. Học sinh bị hành động quấy rối, đe dọa, bắt nạt hoặc đe dọa trực tuyến yêu cầu không cung cấp thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh.
2. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định xác định rằng thông báo không mang lại lợi ích tốt nhất cho học sinh đã phải chịu một hành động quấy rối, đe dọa, bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng; và
3. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định thông báo cho học sinh rằng luật liên bang có thể yêu cầu phụ huynh và người giám hộ của học sinh có quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục của học sinh, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào về việc không tiết lộ (từ mục 1 ở trên).

Nếu hiệu trưởng hoặc người được chỉ định xác định thông báo không mang lại lợi ích tốt nhất cho học sinh, họ phải thông báo cho học sinh về quyết định đó trước khi cung cấp thông báo.

Khi thông báo được cung cấp, thông báo phải xảy ra:

1. Trong một khoảng thời gian hợp lý; hoặc
2. Kịp thời, đối với những hành vi gây tổn hại về thể chất cho học sinh.

## **Hậu quả tiềm ẩn và chống trả đũa**

Học sinh có hành vi bị phát hiện là vi phạm chính sách này sẽ phải chịu hậu quả và hành động khắc phục thích hợp có thể bao gồm kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc đuổi học.

Nhân viên có hành vi bị phát hiện là vi phạm chính sách này sẽ phải chịu hậu quả và hành động khắc phục thích hợp có thể bao gồm kỷ luật, tối đa và bao gồm cả sa thải. Nhân viên được cấp phép có thể được báo cáo cho Ủy ban Thực hành và Tiêu chuẩn Giáo viên nếu được yêu cầu bởi Quy tắc Hành chính Oregon (OAR) 584-020-0041.

Các bên thứ ba có hành vi bị phát hiện là vi phạm chính sách này sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt thích hợp do tổng giám đốc hoặc người được chỉ định xác định và áp đặt.

Hành động khắc phục hậu quả có thể không chỉ dựa trên một báo cáo ẩn danh.

Học sinh, nhân viên hoặc bên thứ ba cũng có thể được giới thiệu đến các quan chức thực thi pháp luật. Cáo buộc sai cũng sẽ được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và sẽ dẫn đến hậu quả và hành động khắc phục thích hợp. Các cáo buộc không được coi là sai chỉ đơn giản là vì một cáo buộc không được chứng minh.

Nghiêm cấm trả thù bất kỳ người nào là nạn nhân của, người báo cáo, được cho là đã báo cáo hoặc nộp đơn khiếu nại về hành vi quấy rối, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa, hành vi bắt nạt trên mạng hoặc bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên, hoặc tham gia vào một cuộc điều tra hoặc điều tra đều bị nghiêm cấm. Một người có hành vi trả đũa sẽ phải chịu hậu quả và hành động khắc phục thích hợp.

## **Đào tạo và Giáo dục**

Học khu sẽ kết hợp vào các chương trình đào tạo hiện có cho học sinh, thông tin liên quan đến việc phòng ngừa và phản ứng thích hợp đối với các hành vi gây hấn, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa và bắt nạt trên mạng, bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên, bạo lực gia đình và chính sách này.

Học khu sẽ kết hợp giáo dục phù hợp với lứa tuổi về bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên và bạo lực gia đình vào các chương trình đào tạo mới hoặc hiện có cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12.

Học khu sẽ kết hợp vào các chương trình đào tạo hiện có về thông tin nhân viên liên quan đến việc ngăn chặn và phản ứng thích hợp đối với các hành vi gây hấn, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, đe dọa, bắt nạt trên mạng, bạo lực hèn hờ với thanh thiếu niên, bạo lực gia đình và chính sách này.

Giám đốc hoặc người được chỉ định phải chịu trách nhiệm đảm bảo thông báo hàng năm về chính sách này được cung cấp trong sổ tay học sinh và nhân viên, trên trang web của trường và học khu, và tại văn phòng trường học và học khu. Các thủ tục khiếu nại, do học khu thiết lập, sẽ được tuân theo.

Áp phích bạo lực gia đình do Bộ Giáo dục Oregon (ODE) cung cấp sẽ được dán ở những địa điểm có thể nhìn thấy rõ trong khuôn viên trường học theo các quy tắc được ODE thông qua.